

Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2024

09:41 15/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhằm tăng cường vốn tự có cũng như tăng trưởng nguồn vốn dài hạn, đáp ứng yêu cầu cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, Agribank chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2024 với lãi suất hấp dẫn.

Theo đó, trái phiếu ra công chúng năm 2024 của Agribank là một trong những sản phẩm mang nhiều tính ưu việt, có tính an toàn cao đồng thời khả năng sinh lời tốt, gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng.

Lãi suất trái phiếu Agribank được xác định bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2,0%/năm. Kỳ hạn của trái phiếu là 10 năm, trong 5 năm cuối trước khi đến hạn, nếu Agribank không mua lại theo quyền, biên độ của trái phiếu lên tới 3,0%/năm.

TRÁI PHIẾU CÔNG CHỨNG AGRIBANK 2024

Thời gian chào bán trái phiếu: Từ ngày 11/7/2024 đến hết ngày 14/8/2024

Tổng mệnh giá phát hành

Tối đa **10.000** tỷ đồng

LÃI SUẤT

Áp dụng lãi suất thả nổi được tính bằng
lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa **3%/năm**

Kỳ hạn trái phiếu: **10 năm** (Agribank có quyền mua lại sau 5 năm)

Đối tượng mua trái phiếu:

Các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài

Nhà đầu tư có thể linh hoạt chuyển nhượng, dùng làm tài sản bảo đảm để cấp tín dụng với lãi suất hấp dẫn

(*) Lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ +2%/năm (5 năm đầu) và +3% (5 năm cuối).



1900 5588 18 - (84) 24.32053205

www.agribank.com.vn

2300 điểm giao dịch

Agribank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 11/07/2024 đến ngày 14/08/2024 tại trụ sở chính và tất cả các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần chứng khoán Agribank - Agriseco.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang khó khăn, nhiều kênh đầu tư đối mặt rủi ro, đầu tư trái phiếu Agribank là kênh đầu tư sinh lời an toàn, phù hợp với sự lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng. Đặc biệt, trái phiếu Agribank có thể lưu ký để thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm

cổ trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Khách hàng sở hữu trái phiếu của Agribank cũng có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo để vay Agribank với lãi suất hấp dẫn, hoặc có thể sử dụng để vay tại các ngân hàng thương mại khác theo chính sách của mỗi ngân hàng.

Hiện nay, Agribank chỉ phân phối trái phiếu do chính Agribank là tổ chức phát hành. Agribank không phát hành, phân phối, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức phát hành khác. Hoạt động phát hành trái phiếu của Agribank tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Agribank là ngân hàng thương mại do nhà nước sở hữu vốn 100%. Agribank đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, có mạng lưới rộng lớn nhất với gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp mọi vùng, miền, huyện đảo cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của Agribank đạt 2,1 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 1,9 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng.

Với tinh thần luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho người dân, Agribank là ngân hàng luôn tiên phong thực hiện hỗ trợ miễn giảm lãi, phí nhiều nhất cho khách hàng, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/agribank-phat-hanh-10000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-nam-2024>